



ตะวันตกเตรียมจำกัดแลกเปลี่ยนเงินรูเบิล

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (EU) กำลังพิจารณากำหนดเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียโดยจะจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตรา หากรัสเซียโจมตียูเครน

ข้อมูลจากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหพันธรัฐรัสเซียรวมทั้งกองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงของรัสเซีย (Russian Direct Investment Fund : RDIF) โดยมาตรการใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินรูเบิลไปเป็นสกุลเงินหลักอย่างดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง

การตัดสินใจใช้มาตรการที่รุนแรงที่สุดของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคือการปฏิเสธไม่ให้รัสเซียเข้าถึงระบบการชำระเงินทางการเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) แต่สิ่งนี้จะอันตรายต่อประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะลดความเข้มข้นลงเหลือเพียงการควบคุมการแปลงเงินสกุลรูเบิลเป็นดอลลาร์ ยูโร หรือปอนด์อังกฤษ

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ สามารถนำเสนอประเด็นการคว่ำบาตรธนาคาร และ RDIF ต่อนายวลาดีมีร์ ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในระหว่างการสนทนาที่มีขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม สถานีโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐฯ ซึ่งอ้างแหล่งข่าวนิรนามกล่าวว่าสหรัฐฯ ต้องการนำมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่มาใช้กับรัสเซีย รวมถึงทางเลือกที่รุนแรงที่สุดคือการตัดรัสเซียออกจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ SWIFT ทั้งนี้ในช่วยฤดู

ใบไม้ผลิปีนี้ รัสเซียภายใต้ซิมิตีที่ไม่มีผลผูกพันตามมาตรการเหล่านี้ในกรณีที่รัสเซียบุกยูเครน

ที่มา: *The United States has developed sanctions against Russia with restrictions on currency exchange, rbc.ru*

เนื่องจากในช่วงระยะหลายเดือนที่ผ่านมามีการเคลื่อนกองกำลังทหารในรัสเซียประชิดชายแดนยูเครนที่มีความขัดแย้งกันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จากกรณีที่รัสเซียได้ผนวกดินแดนแหลมไครเมียของยูเครน ซึ่งกลุ่มประเทศตะวันตกนำโดยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปได้กดดันรัสเซียด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดและมีการปรับความเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับจวบจนปัจจุบัน

ประเทศตะวันตกที่หนุนหลังยูเครนคาดว่ารัสเซียอาจมีการบุกเข้าโจมตียูเครนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 จึงพยายามหาทางยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความกดดันและปกป้องยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่การจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัสเซียแทนการใช้ทางเลือกที่รุนแรงที่สุดคือการตัดรัสเซียออกจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งทางเลือกอันหลังจะมีผลกระทบในวงกว้างรวมทั้งผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศตะวันตกเองที่มีกับรัสเซีย

แม้ว่าประเทศตะวันตกอาจจะเลือกใช้มาตรการรุนแรงที่สุด แต่รัสเซียก็ได้วางแผนรับมือไว้ตั้งแต่เริ่มมีการคว่ำบาตรฯ โดยใช้มาตรการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งการพัฒนาและทดลองระบบชำระเงินระหว่างประเทศของตนเองไว้แล้ว

ล่วงหน้า แม้ว่าประสิทธิภาพจะไม่ทัดเทียมกับ SWIFT ก็ตามแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้

ไม่ว่าฝ่ายประเทศตะวันตกจะใช้มาตรการใดทางการเงินกับรัสเซีย ประเทศตะวันตกก็ย่อมต้องได้รับผลกระทบเองด้วยไม่มากนักโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกที่ยังต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย

อย่างไรก็ตาม หากประเทศตะวันตกเลือกใช้มาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินรูเบิลไปเป็นเงินสกุลหลักของโลก ก็ย่อมทำให้การชำระค่าสินค้านำเข้าได้รับผลกระทบโดยตรง โดยรัสเซียอาจต้องแลกเปลี่ยนเงินผ่านประเทศที่สามที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใดจะนำมาแจ้งให้ผู้ส่งออกไทยทราบในโอกาสต่อไป 